
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar. Þar að auki eru þetta ekki veggjöld heldur skattur þar sem að á 
aðalinnheimtuvegunum er ekki um aðra ferðamöguleika að ræða. Einnig er athygli vert að það er 
verið að reyna að kynna þetta með villandi og beinlínis röngum upplýsingum sem standast enga 
skoðun útfrá þessari skýrslu sem virðist beinlínis hafa verið pöntuð útfrá skattaforsendunum einum. 
Það er skömm að þessum vinnubrögðum og spillingarlykt í loftinu og sú ríkisstjórn sem treystir sér 
ekki til að reka vegkerfið á þeim forsendum sem fyrir eru á bara að láta sig hverfa og aðrir að taka 
við.
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